

KIẾN XƯƠNG

Tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Kiến Xương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Không chỉ hoàn thành chỉ tiêu được giao, chất lượng tuyển quân của huyện năm sau cao hơn năm trước, góp phần xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ.



Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Quang Hưng (Kiến Xương) gặp gỡ, động viên thanh niên địa phương chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác tuyển quân nhưng những năm gần đây Vũ Hòa được đánh giá là một trong những xã thực hiện tốt công tác này. Qua rà soát, xét duyệt, khám sức khỏe, trên địa bàn xã có 14 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ, trong đó có 1 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, vượt 3 chỉ tiêu so với kế hoạch được giao. Điều đáng nói số lượng thanh niên đạt sức khỏe loại 1, loại 2 cao hơn năm trước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Xá, Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa cho biết: Địa phương luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên đồng thời thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS), dân chủ, công bằng, công khai từ khâu rà soát nguồn, niêm yết danh sách đến phát lệnh gọi nhập ngũ. Hiện tại, 14 thanh niên trúng tuyển có tư tưởng tốt, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Để động viên thanh niên, ngoài quà của tỉnh, huyện, xã tặng quà mỗi tân binh 1 triệu đồng cùng với hiện vật của các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Còn với xã Nam Bình, đồng chí Nguyễn Quốc Chính, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: 10 năm nay Nam Bình luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân. Đạt được kết quả đó, trong quá trình tuyển quân, Hội đồng NVQS xã thực hiện đúng quy trình



Thanh niên huyện Kiến Xương tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.

"3 gặp, 4 biết". Để thanh niên yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ, Hội đồng NVQS xã có chế độ ưu đãi động viên những thanh niên sau khi hoàn thành NVQS cũng như tạo nguồn cán bộ địa phương. Nhờ vậy, nhận thức của thanh niên về thực hiện NVQS chuyển biến rõ rệt. Năm 2020, xã giao 11 công dân, vượt 1 chỉ tiêu huyện giao. 100% thanh niên phấn khởi nhận quân trang, hào hứng chờ ngày nhập ngũ.

Năm 2020, huyện Kiến Xương được Hội đồng NVQS tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn 325 công dân, giao cho các đầu mối

đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 3. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, căn cứ vào nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tình hình thực tế tại các xã, thị trấn, Hội đồng NVQS huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương. Cơ quan quân sự từ huyện đến cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ thị, kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở địa phương mình.

Trung tá Vũ Hồng Minh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kiến Xương cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền,

phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự; chế độ, chính sách đối với quân nhân tại ngũ và xuất ngũ... Cùng với tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các địa phương còn lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, hội nghị... qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân.

Để khắc phục tình trạng khó khăn cục bộ ở một số địa phương trong thực hiện công tác này, Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với Công an huyện chỉ đạo cơ quan quân sự, công an thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, nắm bắt thông tin, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là số thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học... xét duyệt công khai, dân chủ những trường hợp được tạm hoãn và miễn nhập ngũ; đồng thời, thông tin rộng rãi trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Cùng với làm tốt công tác sơ, khám tuyển NVQS, các địa phương chủ động phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân để nắm chắc đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng mà đơn vị cần tuyển chọn, nhất là đối với các ngành chuyên môn kỹ thuật cao và gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở; nắm nguồn, xét duyệt về chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, hạn chế tối thiểu thấp nhất tỷ lệ loại trả, bù đổi sau giao quân.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của Kiến Xương được nâng cao. Tính đến ngày 4/2, huyện đã phát lệnh gọi 341 thanh niên nhập ngũ, đạt 104,9% so với chỉ tiêu giao quân. Năm nay, chất lượng tân binh được nâng lên rõ rệt với 234 thanh niên tốt nghiệp THPT, 37 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học...

Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết thêm: Thời gian chuẩn bị cho ngày giao nhận quân không còn nhiều, đơn vị đã tham mưu UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện xây dựng kế hoạch giao nhận quân năm 2020. Đến nay, huyện đã hoàn thành bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các thanh niên ưu tú trúng tuyển NVQS năm nay, 100% tân binh đã nhận quân trang, tư tưởng tốt, chờ ngày lên đường nhập ngũ. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh do nCoV gây ra nên các hoạt động giao lưu, gặp mặt tại huyện sẽ không tổ chức mà thay vào đó các xã chủ động gặp mặt, tặng quà cho thanh niên. Ngày giao nhận quân sẽ tổ chức nhận quân, trang nghiêm, an toàn, đúng quy định.

TẮT ĐẠT

CHI BỘ TRƯỞNG THPT ĐÔNG TIẾN HẢI 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh



Học sinh Trường THPT Đông Tiến Hải trong giờ học.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Tiên Hải, sự chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Chi bộ Trường THPT Đông Tiến Hải đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường vừa tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh vừa đổi mới phương pháp giáo dục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng, phụ trách nhà trường, sáng tạo của đội ngũ giáo viên. Chi ủy, Chi bộ nhà trường đã duy trì nề nếp sinh hoạt, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, không ngừng nâng cao phẩm chất và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đến nay, Chi bộ Trường THPT Đông Tiến Hải có 23 đảng viên, trong đó có 17 đảng viên nữ, 4 đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Trong công tác lãnh đạo toàn trường thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với "Xây dựng người thầy mẫu mực, tận tụy", Chi bộ nhà trường đã xây dựng kế hoạch "nêu gương" trong toàn đội ngũ sát thực tế với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, riêng đảng viên có những quy định khắt khe hơn. Hàng năm, Chi bộ tổ chức cho đảng viên đăng ký việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, định kỳ kiểm điểm, báo cáo kết quả trước Chi bộ. Chi bộ phối hợp với chuyên môn lấy kết quả học tập, rèn luyện của học sinh làm thước đo chất lượng của người thầy, người đảng viên.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, các tổ chức: Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Trường THPT Đông Tiến Hải hoạt động hiệu quả, đời sống và quyền lợi của người lao động được bảo đảm. Công đoàn nhà trường thực sự là tổ ấm của người lao động, các phong trào thi đua "Hải tốt", "Giải việc trường, đảm việc nhà" và cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" luôn được đẩy mạnh để phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ giáo viên. Đoàn Thanh niên làm tốt công tác giáo dục đạo đức, quản lý nề nếp đoàn viên thanh niên, kết hợp với chi đoàn giáo viên, công đoàn tổ chức các hoạt động vui chơi, học tập trong và ngoài nhà trường theo chủ điểm hàng tháng giúp đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng đắn trong học tập và rèn luyện, tránh các biểu hiện tiêu cực trong học tập, gần gũi và đầy lùi các tệ nạn xã hội. Đồng thời, tuyên truyền, vận động giáo dục học sinh tránh mọi hành vi bạo lực trong và ngoài nhà trường, tổ chức cho học sinh ký cam kết "Nói không với hành vi bạo lực" góp phần tích cực vào việc giáo dục học sinh phát triển toàn diện. Cô giáo Nguyễn Thị Hương chia sẻ: 5 năm qua, Chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và lao động.

Cùng với công tác xây dựng đảng, Chi bộ Trường THPT Đông Tiến Hải còn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng nguyên tắc lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng làm căn cứ chỉ đạo, nêu cao vai trò chủ đạo của giáo viên theo hướng "thầy thiết kế, trò thi công" để phát huy tính tích cực, hứng thú của học sinh trong học tập. Tránh dạy chép tràn lan, tránh việc ghi chép máy móc, nhất là với các bộ môn xã hội. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng yêu cầu các giáo viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện hỗ trợ giảng dạy: nghe nhìn, trình chiếu phù hợp với nội dung bài dạy. Bên cạnh đó, đổi mới kiểm tra đánh giá, kết hợp học tập giữa kiểm tra tự luận và kiểm tra trắc nghiệm, tăng cường ra đề kiểm tra theo hướng mở để kiểm tra tư duy logic, kỹ năng thực hành, hiểu và khắc sâu kiến thức của học sinh. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên. Nếu như năm học 2016 - 2017 Trường có 74% học sinh đạt học lực khá, giỏi thì đến năm học 2018 - 2019 tỷ lệ này đã tăng lên 78,9%. Cũng trong năm học vừa qua, Trường có 8 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 18 giáo viên giỏi cấp cơ sở, 12 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương khẳng định: Từ môi trường cơ sở trường, lớp còn nhiều khó khăn, Chi bộ Trường THPT Đông Tiến Hải đã từng bước khẳng định vai trò lãnh đạo của mình; chỉ đạo các đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên và học sinh khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và lao động. Với những cố gắng trên, Chi bộ nhà trường 5 năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh với 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng Huyện ủy Tiên Hải khen thưởng.

ĐẶNG ANH



CÔNG TY MXP Nhiều giải pháp phòng, chống lây nhiễm nCoV

Từ thực tiễn phức tạp, khó lường và tính chất nguy hiểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp thiết thực phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người lao động, duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định và hỗ trợ phòng tránh dịch bệnh lây lan ở cộng đồng.

Như mọi ngày, cứ 7 giờ, các cán bộ, người lao động Công ty MXP có mặt làm thủ tục quét mã

thẻ xác nhận nhân viên Công ty để vào nhà máy sản xuất. Nhưng từ sáng ngày mùng 6 tết đến nay, các cán bộ, người lao động Công ty trước khi vào làm việc đều phải làm thêm thủ tục kiểm tra thân nhiệt. Thêm thủ tục nhưng họ đều không cảm thấy phiền phức. Cùng chung suy nghĩ như nhiều người, chị Lý Thị Hương, công nhân nhà máy MXP1 cho biết: Qua các phương tiện thông tin đại chúng và ban lãnh đạo Công ty thông báo nên chúng tôi đều biết hiện nay đang có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV



Công ty MXP tổ chức kiểm tra thân nhiệt người lao động trước khi vào làm việc.

gây ra rất nguy hiểm. Việc tổ chức kiểm tra thân nhiệt không chỉ giúp Công ty kiểm soát, dự phòng và ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra ở Công ty mà còn bảo vệ sức khỏe, tính mạng của chính chúng tôi. Vì thế, chúng tôi đồng tình và rất yên tâm khi đến làm việc ở nhà máy.

Công ty MXP có hơn 16.100 cán bộ, người lao động. Với số lượng người lao động lớn như vậy, việc xảy ra dịch bệnh sẽ gây hậu quả vô cùng lớn. Xác định được điều đó, trước khi đón công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Canh

Tý 2020, Công ty đã đầu tư mua 102 máy đo thân nhiệt phục vụ việc kiểm tra thân nhiệt của cán bộ, người lao động khi vào nhà máy. Những trường hợp phát hiện có thân nhiệt cao hơn bình thường, cán bộ y tế của Công ty sẽ tiến hành đưa về phòng y tế kiểm tra, khám lâm sàng lại, kết hợp tìm hiểu bệnh sử để tư vấn cho họ đến cơ sở y tế khám chữa bệnh kịp thời. Bác sĩ Nguyễn Thị Bấy, nhóm trưởng y tế, Công ty MXP cho biết: Tất cả những người lao động được giới thiệu đi khám và điều trị tại các cơ sở y tế trong đợt này,

chúng tôi theo dõi, liên lạc nắm thông tin tình hình sức khỏe, bệnh của họ những ngày sau đó để xây dựng phương án xử lý khi có tình huống xảy ra. Công ty MXP tạo điều kiện thuận lợi cho những người lao động đi khám và điều trị bệnh trong đợt này mà không trừ các khoản tiền trách nhiệm, tăng cường chuyên cần của họ. Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty MXP khẳng định: Chúng tôi luôn khuyến khích cán bộ, người lao động chủ động, tự kiểm tra sức khỏe trước khi đến Công ty nhằm hạn chế

tới mức tối đa nguy cơ dịch bệnh do nCoV lây lan ra cộng đồng và trong doanh nghiệp. Vì vậy, những công nhân nghỉ do ốm đau hay đi khám chữa bệnh có thể báo cáo với Công ty đều không bị trừ tiền trách nhiệm, thường xuyên cần.

Cán bộ y tế của Công ty tư vấn biện pháp chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, người lao động; Công ty tổ chức vệ sinh môi trường, tăng cường lưu thông không khí tại nơi làm việc. Công ty cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức qua nhiều kênh thông tin nội bộ, hướng dẫn cán bộ, người lao động các biện pháp phòng ngừa, phát hiện bệnh. Mỗi ngày cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh và tư vấn các biện pháp phòng tránh hiệu quả, không để công nhân có tư tưởng hoang mang. Ông Vũ Ngọc Cầu, Trưởng phòng An toàn vệ sinh lao động môi trường sức khỏe của Công ty cho biết: Muốn phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, hơn bao giờ hết, mỗi người lao động phải hiểu đúng bản chất của dịch bệnh này, có đủ thông tin về tình hình dịch bệnh để tự phòng tránh. Do đó, bên cạnh các kênh thông tin đại chúng, Công ty cũng đẩy mạnh tuyên truyền cho họ qua các hệ thống tin nhắn điện thoại,

mạng xã hội, trang fanpage, kênh radio, các poster, pa nô, áp phích của Công ty. Chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, người lao động của Công ty sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh trong gia đình họ và cộng đồng nơi họ sinh sống để cùng chung tay phòng, ngừa có hiệu quả.

Từ ngày 1/2 đến nay, Công ty MXP đã tổ chức cắt, may hơn 400.000 khẩu trang đạt tiêu chuẩn chất lượng để cấp miễn phí cho giáo viên, học sinh, ngành Y tế và một số xã, ngành của tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra. Tất cả công nhân đến làm việc tại 6 nhà máy MXP trên địa bàn tỉnh đều thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước mỗi bữa ăn ở Công ty.

KHÁC ĐUẦN